

เทศบาลตำบลโคกสูง จัดโครงการ “อาหารสะอาด ปราศจากโรค ผู้บริโภคปลอดภัย”



🌿 แหล่งที่มา : เทศบาลตำบลโคกสูง

📅 วันที่ข่าว : 11 พฤษภาคม 2558

เทศบาลตำบลโคกสูง จัดโครงการ “อาหารสะอาด ปราศจากโรค ผู้บริโภคปลอดภัย”

🌿 วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 ที่ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโคกสูง โดยพันโทเชาวน์ เดชชัยภูมิ เป็นประธานเปิด โครงการ อาหารสะอาด ปราศจากโรค ผู้บริโภคปลอดภัย เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหาร สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และโรงครัวของสถานศึกษาในเขตตำบลโคกสูงให้เป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาล เพิ่มพูนองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้ตระหนักถึงอันตรายและพิษภัยในอาหารและรู้วิธีปรุงประกอบอาหารที่ถูกต้องลักษณะ

🌿 พันโทเชาวน์ เดชชัยภูมิ นายกเทศมนตรีตำบลโคกสูง กล่าวว่า อาหารปลอดภัยนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งหากผู้ประกอบการไม่ได้ใส่ใจปรุงประกอบอาหารที่ไม่สะอาด มีสารปนเปื้อน อาจทำให้ผู้บริโภคบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด และปนเปื้อนสารพิษดังกล่าว เป็นอันตรายโดยความรู้และไม่เข้าใจ เพราะขาดข้อมูล หรือบริโภคโดยขาดความใส่ใจ และตระหนักถึงอันตรายจากการบริโภคอาหารที่มีสารพิษปนเปื้อน อีกทั้งหากร้านค้าของชำนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ เช่น ยา และเครื่องสำอางที่มีสารปนเปื้อน และสารต้องห้ามมาจำหน่าย อาจเป็นพิษและทำอันตรายถึงชีวิตแก่ผู้บริโภคได้ ดังนั้นโครงการนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการอาหารและร้านค้าของชำ เพื่อพัฒนาร้านจำหน่ายอาหารซึ่งมีอยู่มากกว่า 58 ร้าน ให้

มีความสะอาดปลอดภัยและได้มาตรฐานรองรับการเป็นประเทศหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและร้านอาหารของชำในเขตเทศบาล ตำบล โศกสูง ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535

โดยใช้หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร ข้อกำหนด/มาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารสำหรับสถานประกอบการ ด้านอาหารและสุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้านอาหารและร้านอาหารของชำสำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจัดกลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 80 คน ซึ่งรวมทั้งตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) หมู่บ้านละ 2 คน ในเวลาภาคเช้าและบ่าย เพื่อความสะดวกในการประกอบอาชีพประจำวัน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายให้ความรู้ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โศกสูง



